

## บัณฑิต'แพทย์แผนจีน'รุ่นแรก'ม.หัวเฉียว' เผย ผันอาชีพจาก'หมอพื้น'สู่'หมอแม่'

คณะกรรมการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯ ปลื้ม นศ.ไทย-จีน แห่งเรียนหลักสูตรแพทย์แผนจีน ได้บัณฑิตรุ่นแรก "หมอพื้น" ผันตัวเองเรียน "หมอแม่" พร้อมให้ทุนเรียนทางด้านยาจีน ม.แพทย์แผนจีนเชียงใหม่ กลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์สอนด้านแพทย์แผนจีน

นายวีระชัย สุทธิธารวัช บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นแรกเปิดเผยว่า ตนจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทราบว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิดสอนทางด้านแพทย์แผนจีนซึ่งเป็นสาขาที่ใหม่สำหรับประเทศไทย และตนมีความรู้ภาษาจีนอยู่แล้ว จึงตัดสินใจสมัครเรียน ซึ่งหลักสูตรนี้ปกติใช้เวลาเรียน 5 ปี แต่สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนจะต้องมาเรียนปรับความรู้พื้นฐานภาษาจีน 1 ปี เมื่อมีความรู้ภาษาจีนในระดับดี และผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ก็สามารถเรียนวิชาแพทย์แผนจีนได้ เพราะการเรียนการสอนจะใช้ภาษาจีนกลางทั้งหมด และอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ปรับการสอนให้นักศึกษาปีที่ 1 เรียนภาษาจีนที่ไทยในเทอมแรก ส่วนเทอมที่ 2 จนถึงภาคฤดูร้อนเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วกลับมาเรียนวิชา

ทางการแพทย์แผนจีนในช่วงปี 2 ถึงปี 4 ขึ้นปี 5 ก็กลับไปเรียนที่จีนต่ออีก 1 ปี และฝึกงานที่จีน 6 เดือน และที่ไทยอีก 6 เดือนจึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร

นายวีระชัยกล่าวว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หากต้องการจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีทุนให้ซึ่งตนเองก็ได้รับทุนส่งเสริมให้เป็นอาจารย์ และได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเชียงใหม่ทางด้านยาจีนเป็นเวลา 2 ปี จบแล้วก็จะกลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์ประจำที่คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และในฐานะที่ตนเป็นบัณฑิตแพทย์แผนจีนรุ่นแรกจึงอยากจะทำบุญชวนให้เรียนหรือนักศึกษาที่สนใจอยากจะทำเรียนทางด้านแพทย์แผนจีนมาสมัครเรียน ซึ่งจะรับนักเรียนที่จบมัธยม.6 สายวิทย์-คณิต และคนที่จบปริญญาตรีและต้องการจะเรียนต่อปริญญาที่สองก็สามารถมาเรียนได้ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์เพื่อสุขภาพแผนโบราณที่กำลังจะกลับมาอยู่ในกระแสความสนใจในขณะนี้ บัณฑิตรุ่นแรกสาขาแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯกล่าว